

# ก้าวต่อไปของธนาคารออม

## ก้าวต่อไปในการทำงานของธนาคารออม

การขับเคลื่อนงานธนาคารออม และบทบาทของวุฒิสภา ในอนาคต ยังคงให้ความสำคัญในการแปลงแผนพัฒนาประเทศไปสู่การปฏิบัติ ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ รวมทั้งการขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (๒๕๕๕-๒๕๕๙) เน้นการหนุนเสริมให้วุฒิสภา และเครือข่ายดำเนินการร่วมกันในเชิงรุก ตลอดจนการพัฒนาเครือข่ายวุฒิสภา ให้มีความเข้มแข็ง และการประชาสัมพันธ์บทบาทและผลงานของวุฒิสภา อย่างต่อเนื่อง ดังนี้



**ประการแรก ขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ สู่การปฏิบัติ : ใช้กลไกของวุฒิสภาอย่างเข้มข้น** การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับสภาพทางภูมิสังคมนั้น จำเป็นต้องสร้างความรู้ ความเข้าใจให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความสำคัญ และพร้อมเข้ามามีบทบาทในการร่วมผลักดันแผนพัฒนาฯ ๑๑ ไปสู่การปฏิบัติภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างจริงจัง ซึ่งธนาคารออมมีวุฒิสภา ที่กระจายอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ เป็นภาคีหลักในการขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การดำเนินงานในระยะต่อไป จะเน้นการใช้กลไกของวุฒิสภา และภาคีเครือข่ายต่างๆ ร่วมพลังกันทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม



อย่างเข้มข้นยิ่งขึ้น รวมทั้งมีการประสานงานกัน  
อย่างใกล้ชิด และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุ  
วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑  
อย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้ชุมชน สังคมมีการ  
พัฒนาอย่างเป็นระบบ เกิดความสุขและ  
มีความยั่งยืน



### ประการที่สอง : สร้าง พัฒนา

**เครือข่ายวุฒิสภาฯ ให้มีความเข้มแข็ง** ในระยะที่ผ่านมา ธนาการสมองได้จัดประชุมวุฒิสภาฯ  
ในระดับภูมิภาค ทำให้วุฒิสภาฯ ในแต่ละจังหวัดเกิดการรวมตัวเป็นเครือข่ายการทำงานร่วมกัน  
ระหว่างวุฒิสภาฯ ด้วยกัน และวุฒิสภาฯ กับหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนร่วมเป็นกลไกหนึ่งในการ  
ขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านกระบวนการแผนชุมชน  
อย่างได้ผลเป็นรูปธรรมในหลายพื้นที่ ดังนั้น เพื่อให้การขยายผลการสร้างพัฒนาเครือข่ายระดับ  
จังหวัดของวุฒิสภาฯ ในแต่ละภูมิภาคมีความต่อเนื่อง และส่งเสริมบทบาทการขับเคลื่อนงาน  
ระหว่างวุฒิสภาฯ กับภาคีเครือข่ายต่างๆ มากขึ้น การจัดประชุมวุฒิสภาฯ ระดับภูมิภาค  
จึงมีความจำเป็นและมีความสำคัญ เพื่อให้วุฒิสภาฯ ใหม่และวุฒิสภาฯ เดิม รวมทั้งภาคีเครือข่าย  
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และแนวทางการทำงานซึ่งกันและกันรวมทั้งเป็นการสร้าง  
ความเข้มแข็งในการรวมกลุ่มของวุฒิสภาฯ ในระดับจังหวัดและภาคอีกด้วย

นอกจากการจัดประชุมวุฒิสภาฯ ในแต่ละภูมิภาคแล้ว การสร้างเครือข่ายให้วุฒิสภาฯ  
ที่อยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีความสำคัญ เนื่องจากวุฒิสภาฯ กรุงเทพฯ มีจำนวน ๑,๓๒๙ คน  
หรือร้อยละ ๓๓ ของจำนวนวุฒิสภาฯ ทั้งประเทศ ซึ่งปัจจุบันวุฒิสภาฯ กรุงเทพฯ นอกจากวุฒิสภาฯ  
กลุ่มสุขภาพที่มีการขับเคลื่อนงานในประเด็นสุขภาพแล้ว ส่วนใหญ่จะมีการทำงานในรูปแบบปัจเจก  
หากได้มีการรวมกลุ่มขับเคลื่อนงานร่วมกัน จะเป็นพลังในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑  
สู่การปฏิบัติภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงจะมีการจัดประชุมวุฒิสภาฯ เฉพาะกลุ่ม  
ในกรุงเทพมหานครด้วย

### ประการสุดท้าย การประชาสัมพันธ์ธนาการสมอง : ผ่านสื่อหลากหลาย และต่อเนื่อง

แม้ว่าในช่วงที่ผ่านมา ได้มีการประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ และผลการดำเนินงานของวุฒิสภาฯ  
ผ่านสื่อต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก สศช. แต่การรับรู้จากประชาชนและหน่วยงานทั้ง





ภาครัฐ ภาคเอกชน ยังไม่แพร่หลาย ดังนั้น ในระยะต่อไป ธนาคารสมองจะให้ความสำคัญกับการประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ และผลการดำเนินงานของวุฒิสภาฯ ผู้สาธารณะผ่านสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ อาทิ สื่อวิทยุ-โทรทัศน์ ทั้งวิทยุชุมชน หอกระจายข่าว สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ social media เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบและสามารถขอความช่วยเหลือจากวุฒิสภาฯ ในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า รวมทั้งเป็นพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความยั่งยืนต่อไป

...ข้าพเจ้าก็อยากจะฝากข้อมูลเหล่านี้สำหรับท่านทั้งหลายที่ล้วนแต่เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถสูง และอดสู่อ่ามาร่วมชุมนุมกันเพื่อให้กำลังใจข้าพเจ้า เพื่อให้ท่านจะได้ช่วยกันคิด ช่วยกัน เพื่อว่าข้าพเจ้าจะไปติดต่อเกี่ยวกับสะสมพวงเกษียณอายุต่าง ๆ ให้กลายเป็นชนชั้น ที่เรียกว่าคอยปกป้องบ้านเมืองอยู่อีกพวกหนึ่ง เป็นปรากฏการณ์ที่ใหญ่หลวงเพราะว่า ทกลีบแต่ยังไม่ได้หลงไหลอะไร สมองก็ยังใช้ได้ ก็น่าที่จะเป็นการเสียประโยชน์ เป็นการสิ้นเปลืองของประเทศชาติมากกว่า ที่จะปล่อยให้เขาไปโดยที่ไม่ได้เหลียวแล ก็ไม่ต้องการเงินเดือนเงินดาวอะไร แต่ว่าอย่างน้อยให้เกียรติรู้ว่าเขานี้ผ่านงานสำคัญๆ และก็ยังคงแข็งแรง ยังสามารถที่จะเป็นที่ปรึกษาคอยปกป้องบ้านเมืองได้.....

พระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๓





## คณะที่ปรึกษา

พลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์ องคมนตรี

นายกิตติศักดิ์ สินธุวิช

ประธานอนุกรรมการอำนวยการธนาคารสมอง

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

นางสุวรรณี คำมั่น

รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

นางชุตินาฏ วงศ์สุบรรณ

ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน

## คณะผู้จัดทำรายงาน

นางสาวจินนาค์กुरु โรจนนันต์

นางวิภาวดี ชวนบุญ

นายบุญลือ เดชานีรนาท

นางสาวอนูรี กระจ่างยุทธ

นางนীরนุช เรืองกิตติยศยิ่ง

นางสาวชนกสุดา เอี่ยมบริสุทธิ์

นางจิรวรรณ ปั่นคง

นายธีรันดร โชติวรรณ

นางสาวภาวิณี หนูรักษ์

## จัดทำโดย



สำนักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๙๖๒ ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

โทร. ๐-๒๒๘๒-๙๙๖๗ ๐-๒๒๘๐-๔๐๘๕ ต่อ ๒๔๑๖ โทรสาร ๐-๒๒๘๑-๖๑๒๓

<http://brainbank.nesdb.go.th>

พิมพ์ที่

ศูนย์การพิมพ์เพชรรุ่ง โทร. ๐-๒๘๘๑-๕๑๓๓

พิมพ์ครั้งที่ ๑

จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม

“...ความจริงหกสิบแล้ว ถึงแม้จะเป็นเวลาที่สมควร  
ที่จะให้ผู้ที่มีอายุน้อยเข้ามาทำหน้าที่ของเขาบ้าง  
มีโอกาสมุ่งหน้าที่เราที่ยังเป็นกองหนุน  
ที่คอยปกป้องคุ้มครองบ้านเมือง... เรียกว่า  
เบรณแบงก์ (Brain Bank) ธนาคารมันสมอง...”

“...เรียกว่าคณะกรรมการที่คอยจัดดู เพื่อว่าจะทำประโยชน์  
ให้บ้านเมืองได้อย่างไรบ้าง คล้ายๆ เป็นผู้ช่วยของคนหนุ่มสาว  
ซึ่งเป็นกำลังของแต่ละดิน ถึงแม้ว่าเราจะหกสิบกว่า  
แต่เราก็ยังช่วยได้ เราจะคอยฟังพิจารณาทุกเรื่อง  
ที่ต่อไปจะเป็นปัญหาที่น่าห่วงใยของประเทศ...”

พระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๑



สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
๙๖๒ ถ.กรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐  
โทร. ๐-๒๖๒๔-๒๔๔๙ หรือ ๐-๒๒๘๐-๔๐๘๕ ต่อ ๒๔๑๖  
โทรสาร ๐-๒๒๘๑-๖๑๒๗  
<http://brainbank.nesdb.go.th> e-mail : [brainbank@nesdb.go.th](mailto:brainbank@nesdb.go.th)